



## การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

### การแสดงถ้อยแถลงของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๒ ในมติ ๑๔.๓ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๒ นั้นมี ๕ จังหวัดคือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์และ เพชรบูรณ์ ทั้ง ๕ จังหวัดนั้นมีอย่างน้อย ๒ จังหวัดคือ ตากและอุตรดิตถ์มีพื้นที่ที่ติดกับชายแดนของประเทศ ไทย ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและสุขภาวะมีผลกระทบ ซึ่งสอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีว่าสิ่งที่เราจะสร้างเสริมสุขภาพ การคุ้มครองเรื่องสุขภาพตลอดจนเรื่องจัดการที่จะใช้สื่อในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง ทางเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๒ เห็นด้วยทั้ง ๓ เรื่องที่กล่าวมา ในการบริหารเรื่องการใช้สื่อนั้นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๒ นั้น เราได้มีการตั้งคณะกรรมการในเรื่องของสื่อและเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือในการที่จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนในเขตที่ ๒ ในเรื่องนโยบายในการสร้างสื่อ วันนี้เราได้เห็นภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนนั้นได้ขานรับต่อมติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการการใช้สื่อ การสร้างเสริมสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่มีโจทย์ว่าทำอย่างไรเราที่เป็นองคาพยพเดียวกัน เราจะได้ผนึกพลังรวมกำลังกันเพื่อให้เป้าหมายหรือว่านโยบายที่ได้กำหนดไว้นั้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแค่นั้นที่กล่าวว่าการที่จะแปรนโยบายเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนั้นจำเป็นต้องอาศัยเรื่องของกลไก แผนงาน ช่องทางที่จะได้สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นโจทย์ใหญ่ที่หลังจากที่เราได้มีมติออกไปแล้ว เราจะมาร่วมมือกันอย่างไร เป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกท่านนั้น จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันโดยมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นแกนหลักในการที่จะเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายต่างๆมาเพื่องานตรงนี้ให้บรรลุผลอย่างที่ตั้งใจ ขอกราบขอบคุณทางคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ได้มีมติและผลักดันในเรื่องนี้ให้เกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้สื่อในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นผลดีเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังกับองค์กรของพวกเรา ขอขอบคุณครับ

กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๒

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔